

## **NĂM 2008**

### **THÁNG 01**

*Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 01 năm 2008*

### **CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA**

Từ ngày 26 đến 27 tháng 01 năm 2008, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Ngày 26 tháng 01, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến thăm công trình Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt; thăm và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh; thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Duyên (phường Điện Biên), mẹ Hoàng Thị Lại - lão thành cách mạng (phường Ngọc Trạo) thành phố Thanh Hóa.

Ngày 27 tháng 01, Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa, nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2007, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008. Chủ tịch nước biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thanh Hóa là điểm đến đầu tư hấp dẫn, nhiều công trình đang phát huy tác dụng tốt cho tỉnh và cả nước. Thanh Hóa đã thể hiện tính kiên cường trong phòng chống bão lũ, thiên tai cũng như trong phát triển kinh tế - xã

hội. Để tận dụng tốt thời cơ, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững truyền thống quê hương; tinh cần nghiên cứu kinh nghiệm, đề ra kế hoạch cụ thể, có bước đột phá về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển; tạo sự chuyển biến mới về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư.

*Ngày 29 tháng 01 năm 2008*

**MƯỜI NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 27  
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG  
VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI**

Ngày 29 tháng 01 năm 2008, tại Hội trường lớn của tỉnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội*”.

Sau 10 năm (1997 - 2007) thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhiều hủ tục được xóa bỏ, góp phần xây dựng, bảo tồn, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã vận dụng sáng tạo việc gắn các nội dung của Chỉ thị 27-CT/TW với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa, khu dân cư tiên tiến phù

hợp với điều kiện, phong tục, tập quán ở địa phương để vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nhiều mô hình cưới văn hóa, văn minh do đoàn thanh niên đảm nhiệm tổ chức tại hội trường Ủy ban nhân dân xã đã được nhân rộng ra toàn tỉnh. Không còn tình trạng tảo hôn hoặc cưỡng ép, cản trở hôn nhân tự nguyện; cũng không còn chuyện thách cưới. Hủ tục ăn uống theo lối trả nợ miệng, phong tục tập quán rườm rà trong việc cưới từng bước được khắc phục. Phần lớn các lễ hội được tổ chức trang trọng, bảo đảm tính truyền thống, phát huy được phần lễ và hội.

## **THÁNG 02**

*Ngày 15 tháng 02 năm 2008*

### **KỠ HỢP THỨ 10 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (KHÓA XV)**

Ngày 15 tháng 02 năm 2008, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (*kỳ họp bất thường*), để bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết đồng ý đề đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Các đại biểu HĐND đã bầu đồng chí Lê Ngọc Hân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh,

nhiệm kỳ 2004 - 2011. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011 (nhiệm kỳ này được kéo dài thêm 2 năm so với ban đầu để cho thống nhất việc bầu cử nhiệm kỳ của tổ chức Đảng và tổ chức Nhà nước).

*Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 02 năm 2008*

### **THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA**

Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Tập đoàn Đóng tàu Vinashin, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ngày 17 tháng 02, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác đi thăm và làm việc tại Nhà máy Xi măng Công Thanh, Nhà máy Đóng tàu Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn; đến dâng hương tại Tượng đài Lê Lợi, đền thờ Bà Triệu và Khu Di tích Lịch sử Lam Kinh.

Ngày 18 năm 02, Thủ tướng Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại buổi làm việc, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo với Thủ tướng và các thành viên trong đoàn tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2007 và một số giải pháp chủ yếu năm 2008.

Đề Thanh Hóa có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đề nghị với Chính phủ bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn; nâng cấp Quốc lộ 10 từ Ninh Bình đi cầu Ghép; đầu tư nâng cấp Quốc lộ 47 lên 4 làn xe; sớm cho khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn từ Ninh Bình vào các tỉnh miền Trung)...

### **THÁNG 3**

*Ngày 28 tháng 3 năm 2008*

#### **BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM**

Ngày 28 tháng 3 năm 2008, trên địa bàn 6 huyện, 33 xã của tỉnh đã xuất hiện bệnh tai xanh trên đàn lợn. Ổ dịch xuất hiện ban đầu tại huyện Triệu Sơn. Nhận thấy tình hình dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng, lây lan nhanh và có chiều hướng diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đã họp khẩn cấp triển khai thực hiện ngay các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công điện khẩn số 05-CD/TU, ngày 04 tháng 4 năm 2008; từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định công bố dịch tại các địa bàn trong tỉnh có dịch và liên tiếp ban hành các công điện khẩn để triển khai tới các địa phương. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện việc tiêu hủy triệt để toàn bộ số lợn mắc bệnh; dùng giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn trên phạm vi toàn tỉnh và công bố mức hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi 20.000đ/kg thịt lợn hơi phải tiêu hủy.

Đối với các huyện có dịch, đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, huy động hàng ngàn ngày công lao động trong việc tham gia tiêu hủy, lập chốt canh gác 24/24 giờ trong ngày, tham gia các hoạt động phòng chống dịch khác. Mặc dù các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh, song dịch bệnh vẫn lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp, trung bình mỗi ngày tăng thêm trên 10 ngàn con lợn bị nhiễm bệnh. Tính đến 20 giờ ngày 16 tháng 4, đã có 380 xã thuộc 20 huyện, thị, thành phố trong tỉnh có lợn bị bệnh tai xanh; tổng số lợn bị bệnh tai xanh là 155.127 con, chiếm 14,3% tổng đàn lợn của 20 huyện, thị xã, thành phố có dịch.

Trước tình hình dịch tai xanh diễn biến khá nhanh, chiều 09 tháng 4, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã về huyện Triệu Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tai xanh ở tỉnh ta.

Ngày 11 tháng 11, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Được sự hỗ trợ của Trung ương với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, dập tắt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là đàn lợn đã được khôi phục, phát triển.

Kết thúc đợt dịch bệnh tai xanh, tuy đã tập trung tích cực chống dịch, nhưng đàn lợn của Thanh Hóa vẫn bị thiệt hại nặng nề, đã có 300.000 con lợn bị dịch chết trên tổng đàn hơn 1,2 triệu con, ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi trong nhiều năm sau.

*Ngày 29 tháng 3 năm 2008*

## **KỶ NIỆM 1760 NĂM NGÀY MẤT NỮ ANH HÙNG DÂN TỘC TRIỆU THỊ TRINH**

Ngày 29 tháng 3 năm 2008 (tức ngày 22 tháng 2 Mậu Tý), tại Di tích lịch sử đền Bà Triệu xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1760 năm ngày mất nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Triệu Thị Trinh<sup>(1)</sup> đã cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt vùng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân Ngô. Sau khi Triệu Quốc Đạt mất, Bà đã thay anh giữ cương vị lãnh đạo phong trào và tiến hành khởi nghĩa vào năm 248. Cuộc khởi nghĩa do Bà lãnh đạo đã làm chao đảo nền thống trị của nhà Ngô lúc bấy giờ. Hình ảnh của Bà đã in sâu trong tâm khảm của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thanh Hóa nói riêng.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cắt băng khánh thành Khu Di tích lịch sử văn hóa đền Bà Triệu, với tổng kinh phí 13,241 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành theo kiến trúc “Nội công ngoại quốc” bao gồm Tiền đường, sân Thiên tinh, Trung đường và Hậu cung với chất liệu chủ yếu là gỗ lim và đá... Việc tu bổ tôn tạo đền Bà Triệu vẫn đảm bảo được tính nguyên gốc của di tích và giữ được kiến trúc nghệ thuật trong không gian văn hóa tâm linh.

---

<sup>(1)</sup> Triệu Thị Trinh (còn gọi là Triệu Âu, Bà Triệu), sinh ngày 02 tháng 10 năm Bình Ngô (226), tại vùng Quan Yên (nay thuộc xã Định Công, huyện Yên Định).

## THÁNG 4

*Ngày 14 tháng 4 năm 2008*

### **LĂNG MIẾU TRIỆU TƯỜNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI TÍCH KHẢO CỔ CẤP QUỐC GIA**

Ngày 14 tháng 4 năm 2008, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có quyết định công nhận Khu Lăng miếu Triệu Tường ở làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung là Di tích khảo cổ cấp Quốc gia. Đây là vùng đất quý hương của các vua chúa vương triều Nguyễn. Lăng miếu được vua Gia Long cho xây dựng năm 1803. Trải qua 205 năm, Khu lăng miếu Triệu Tường chỉ còn lại nền móng, nhưng theo các nguồn tư liệu lịch sử thì Khu di tích này là một trong những biểu tượng của lịch sử đất nước, được các sử gia coi là kinh thành Huế thu nhỏ, với diện tích 50.000m<sup>2</sup>.

Kiến trúc lăng miếu Triệu Tường là thành quả xây dựng do con người tạo nên, từ bàn tay tài hoa của những người thợ trong vùng và cả nước. Từ sự bề thế trang nghiêm, đến nghệ thuật trang trí điêu khắc đã phản ánh nền văn hóa của triều Nguyễn và nền kiến trúc truyền thống của dân tộc Việt Nam đã đạt đến đỉnh cao.

Lăng miếu Triệu Tường đã được nghiên cứu về mặt lịch sử, khảo cổ, văn hóa, tiến tới phục dựng lại những giá trị về mặt tâm linh và vẻ đẹp kiến trúc, giúp chúng ta hiểu thêm về lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử.



*Ngày 21 tháng 4 năm 2008*

**TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ ĐỔI MỚI  
VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG  
CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN**

Ngày 21 tháng 4 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “*Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn*”.

Từ năm 2003 đến năm 2006, các cấp ủy đảng đã có nhiều chủ trương, giải pháp chăm lo công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên; công tác phát triển đảng viên mới, xóa thôn, bản “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép; củng cố các cơ sở yếu kém...

Tại các xã, thị trấn miền núi: Từ 2003 - 2006, đã xóa được 26 thôn, bản không có đảng viên và 61 chi bộ sinh hoạt ghép (năm 2002 có 50 thôn, bản chưa có đảng viên và 75 chi bộ sinh hoạt ghép); trung bình mỗi năm kết nạp 8.278 đảng viên mới. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới. *Hội đồng nhân dân* đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, bàn và quyết định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại cơ sở. Công tác giám sát bảo đảm chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm; các kỳ họp của Hội đồng nhân dân được tổ chức đúng luật, công tác tiếp xúc cử tri và trả lời chất vấn của cử tri từng bước được cải tiến. Ủy ban nhân dân đã bám sát nghị quyết của cấp ủy, của Hội đồng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ngành, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đúng pháp luật, chủ động, nhạy bén, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Cùng với kế hoạch của tỉnh, nhiều đơn vị đã chủ động chọn cử cán bộ đi học. Một số đơn vị bước đầu thực hiện luân chuyển cán bộ về cơ sở. Các đồng chí được luân chuyển chủ yếu giữ các chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Có 9 đơn vị cấp huyện luân chuyển được 22 đồng chí (trong đó: thành phố Thanh Hóa 13 đồng chí; thị xã Bỉm Sơn 2 đồng chí; Đông Sơn 1 đồng chí; Thạch Thành 1 đồng chí; Như Thanh 1 đồng chí; Hoằng Hóa 1 đồng chí; Tĩnh Gia 1 đồng chí, Bá Thước 1 đồng chí, Lang Chánh 1 đồng chí).

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; văn hóa, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, quản lý đô thị đã có nhiều tiến bộ; dân chủ trong nhân dân được phát huy. Ở các xã, thị trấn miền núi, nhiều nơi tự túc được lương thực, hộ đói nghèo giảm còn 49% (theo tiêu chí mới). Có 93,7% số xã và hơn 70% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, làm mới hàng nghìn nhà ở cho hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn; 100% xã, thị trấn đã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc (đạt mục tiêu đề ra); 98% có đường ô tô vào trung tâm cụm xã; tình hình an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

***Ngày 28 tháng 4 năm 2008***

## **KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG MỰC**

Ngày 28 tháng 4 năm 2008, tại xã Hải Vân (Như Thanh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện sông Mực (Liên doanh giữa Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thủy

lợi với Công ty Điện lực Tohoku của Nhật Bản) đã khánh thành Nhà máy Thủy điện sông Mực.

Nhà máy Thủy điện sông Mực được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2006, với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, công suất lắp máy 2000 KW, sản lượng điện hàng năm đạt 7,1 triệu KWh.

Trước đó, ngày 6 tháng 4 năm 2008, dòng điện đầu tiên của Nhà máy Thủy điện sông Mực đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia.

## **THÁNG 5**

*Ngày 02 tháng 5 năm 2008*

### **BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH KẾT LUẬN VỀ ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ**

Ngày 02 tháng 5 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận số 454-TB/TU về "*Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ*", với nội dung chủ yếu sau:

1. Các ngành chức năng rà soát, đánh giá sát, đúng tình hình sản xuất công nghiệp, dịch vụ những tháng đầu năm 2008, cũng như khó khăn, vướng mắc, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nhất là những sản phẩm còn nhiều tiềm năng, các dự án có khả năng đưa vào sản xuất trong năm, trên cơ sở đó tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Kiểm tra, nắm chắc khả năng đáp ứng về điện, tín dụng để có phương án chỉ đạo, điều hành ở hai lĩnh vực này.

3. Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động phục vụ doanh nghiệp, các ngành, các địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án: Ô tô Veam Bim Sơn, Xi măng Công Thanh, Nhà máy Bia Nghi Sơn... đi vào sản xuất theo dự kiến.

4. Tiến hành kiểm tra lại tất cả các mỏ đá đã giao, các chủ mỏ được giao không tổ chức sản xuất, sản xuất không đúng năng lực, không hết công suất... như phương án đã đăng ký, phải xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nếu cần thiết sẽ thu hồi lại giấy phép khai thác mỏ.

5. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án. Đồng thời, kiên quyết xử lý theo pháp luật những trường hợp chây ì, chống đối trong giải phóng mặt bằng.

6. Điện lực tỉnh phải xây dựng kế hoạch cụ thể cấp điện cho từng cơ sở, điều tiết điện cho phù hợp, không được để thiếu điện sản xuất, nhất là các dự án, các doanh nghiệp quan trọng, có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

7. Khẩn trương xây dựng phương án tìm đầu ra ổn định, vững chắc cho cây cói Nga Sơn, không để phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Hướng chủ yếu là đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá thương hiệu chiếu Nga Sơn; chuyển sang sử dụng hầu hết sản lượng cói để sản xuất ra các loại chiếu phục vụ cho tiêu dùng trong nước, thay thế chiếu nhập khẩu.

*Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 5 năm 2008*

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH  
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2008 - 2013**

Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 5 năm 2008, tại Hội trường lớn của tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Ngày 06 tháng 5 năm 2008, trước giờ khai mạc Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Tại Đại hội, Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VII đã nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2003 - 2008, công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục đạt nhiều thành tích, các cấp Hội trong tỉnh đã năng động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ chủ chốt đã có bước phát triển toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; hội viên phát triển cả về số lượng, chất lượng và ngày càng gắn bó với hội...

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 - 2013 là: Xây dựng Hội Nông dân tỉnh vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, thực hiện tốt vị trí, vai trò là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế thế giới...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2008 - 2013 gồm 51 ủy viên. Đồng chí Hoàng Văn Lưu được bầu làm Chủ tịch Hội.

*Ngày 16 tháng 5 năm 2008*

**HỘI THI CHUNG KẾT KỂ CHUYỆN  
VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2008**

Ngày 16 tháng 5 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Chung kết toàn tỉnh “*Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”. Có 37 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn qua vòng loại ở 35 Đảng bộ huyện, thị, thành phố và Đảng bộ trực thuộc tham dự.

Hội thi “*Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”. Bằng sự ngưỡng mộ và lòng kính yêu đối với Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hưởng ứng Hội thi với tinh thần nhiệt tình, nghiêm túc. Hội thi đã lan tỏa đến khắp các vùng, miền, đến mọi tầng lớp nhân dân, thu hút trên 27.000 thí sinh thuộc nhiều đối tượng, thành phần và độ tuổi khác nhau tham gia. Kết quả, Hội thi đã chọn được 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

*Ngày 23 tháng 5 năm 2008*

**ĐỒN BIÊN PHÒNG 501 ĐÓN NHẬN DANH HIỆU  
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN  
THỜI KỲ ĐỔI MỚI**

Ngày 23 tháng 5 năm 2008, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với huyện Quan Sơn tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước phong tặng Đồn Biên phòng 501.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng biên phòng cả nước, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 501 đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kiên trì bám dân, bám địa bàn, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng đồng bào các dân tộc huyện Quan Sơn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 501 luôn tiên phong đi đầu trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn vững mạnh... góp phần tích cực củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hòa Phấn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Mai Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 501.

## **THÁNG 6**

*Ngày 23 tháng 6 năm 2008*

### **TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA X) VỀ CHIẾN LƯỢC BIÊN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020**

Ngày 23 tháng 6 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung

ương 4 (khóa X) về "*Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020*". Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá như sau:

Thanh Hóa có 102km bờ biển, diện tích vùng biển khoảng 1,7 vạn km<sup>2</sup>; có 6 huyện, thị xã nằm dọc bờ biển. Nguồn lợi thủy sản phong phú và đa dạng ở tất cả các loại hình mặt nước. Dọc bờ biển có cảng nước sâu Nghi Sơn và 7 cửa lạch lớn, nhỏ là nơi hội tụ, giao lưu kinh tế, trở thành những cụm, điểm, những trung tâm nghề cá của tỉnh.

Về phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn: Tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn. Vì vậy, đến tháng 5 năm 2008, đã thu hút được 12 dự án và đang triển khai với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 8,2 tỷ USD.

Kết quả phát triển thủy sản năm 2007: Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 36.070 tấn, tăng 4,55% so với năm 2006. Tổng số tàu thuyền khai thác hải sản 5.260 chiếc, với tổng công suất 187.564CV, bình quân 35,67CV/tàu. Hoàn thành việc phân loại và định giá, bán đấu giá các tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định 89/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp ủy đã chỉ đạo các cấp chính quyền triển khai thực hiện bảo vệ các nguồn lợi thủy sản theo Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị 19-CT/UBND, ngày 03 tháng 7 năm 2007 về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; các lực lượng như: Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra Thủy sản, Kiểm ngư, đã có nhiều cố gắng, tuần tra, kiểm soát trên biển, trên sông và các vùng cửa lạch, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.



Thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND, ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức "Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa", qua triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và ngư dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản ngày càng được nâng lên.

*Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 năm 2008*

### **ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN THANH HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2008 - 2013**

Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 năm 2008, tại Hội trường lớn của tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hồ Mậu Ngoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chu Phạm Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm kỳ 2003 - 2008, các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động trong tỉnh đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XVI đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng rõ nét hơn, thực sự là "cầu nối" giữa Đảng với công nhân viên chức, lao động.

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 - 2013 được Đại hội xác định là: tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức

hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chú trọng phát triển công đoàn ngoài quốc doanh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XVII, nhiệm kỳ 2008 - 2013 gồm 43 đồng chí, bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Trịnh Thị Giới được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

## **THÁNG 7**

*Ngày 01 tháng 7 năm 2008*

### **XÂY DỰNG LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP SÔNG CHÀNG - NHƯ XUÂN**

Ngày 01 tháng 7 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức gặp gỡ các cơ quan Báo chí Trung ương và địa phương, thông báo triển khai xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng huyện Như Xuân.

Địa điểm xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp là xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, với diện tích 600ha, quy hoạch 1.000ha.

Mục tiêu của dự án là động viên, thu hút một bộ phận thanh niên xung phong, tình nguyện để lập nghiệp lâu dài,

khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và vốn ngân sách hỗ trợ để xây dựng kinh tế hộ gia đình bền vững, xây dựng khu dân cư mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, bảo vệ hành lang đường Hồ Chí Minh, xây dựng Tổng đội Thanh niên xung phong phát triển kinh tế trong thời kỳ mới.

*Ngày 07 tháng 7 năm 2008*

### **HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XVI)**

Ngày 07 tháng 7 năm 2008, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.

Hội nghị nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cần khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại; quyết liệt hơn, đồng bộ hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Ngoài việc nhất trí thực hiện thật tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm đã được thảo luận, cần quan tâm đến công tác phòng chống lụt bão, tập trung cao cho vụ đông với diện tích và sản lượng cao, thực hiện tốt kế hoạch trồng cây cao su; xây dựng vùng thâm canh lúa cao sản, xây dựng các đô thị nghề cá. Tiếp tục có những giải pháp bảo đảm về điện và vốn cho sản xuất công nghiệp. Tiến hành rà soát lại các thủ tục đầu tư, đổi mới quan điểm về kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục thực hiện tốt để phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế. Chuyển trọng tâm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ "học tập" sang "làm theo", với những tiêu chí phù hợp; làm tốt công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

*Ngày 08 tháng 7 năm 2008*

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO ĐIỀU CHỈNH  
QUY HOẠCH XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THANH HÓA  
ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035**

Ngày 08 tháng 7 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo Kết luận số 496-TB/TU về việc "*Quy hoạch xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035*", nội dung như sau:

*Về quan điểm phát triển:* Xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị hiện đại của tỉnh và là trung tâm giao lưu kinh tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao của cả vùng Nam Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Phải đảm bảo sự đồng bộ về quy hoạch, về tiêu chuẩn hạ tầng đô thị giữa thành phố Thanh Hóa và thị xã Sầm Sơn để hướng tới thành một đơn vị hành chính và đủ tiêu chuẩn của Đô thị loại 1.

*Về trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh:* Được bố trí dọc Đại lộ Lê Lợi; vị trí xây dựng trụ sở mới của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh được bố trí trong khu vực Hạc Thành - thành phố Thanh Hóa. Về trung tâm hành chính của thành phố Thanh Hóa và hệ thống giao thông đối ngoại: cơ bản thống nhất như phương án trình bày, tuy nhiên, phải xem lại hệ thống giao thông vượt sông khu vực phía Đông Cảng Lê Môn.

*Về hạ tầng giao thông đô thị:* Phải lấy tiêu chuẩn của Bộ Giao thông - Vận tải để thể hiện trong quy hoạch. Về hệ thống thoát nước, phải nghiên cứu xây dựng một số trạm bơm đủ sức bảo đảm chủ động tiêu nước toàn thành phố khi có mưa to kết hợp với triều cường. Về cấp nước, nghiên cứu phương án xây dựng Nhà máy cấp nước ở phía Thượng lưu để không bị ảnh hưởng của nước mặn khi thủy triều lên.

***Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2008***

## **KỶ HỌP THỨ 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (KHÓA XV)**

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2008, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 11.

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP, của Chính phủ về kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; nghe báo cáo của Đoàn đại

biểu Quốc hội tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội (khóa XII); kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; thảo luận cho ý kiến vào một số tờ trình về chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 8 nghị quyết quan trọng: Về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2008 - 2012; Về sửa đổi cơ chế chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn; Về chính sách hỗ trợ di dân, tái định cư áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn; Về điều chỉnh bổ sung một số khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân; Về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; Về chia tách xã Trung Thượng huyện Quan Sơn thành lập 2 xã mới là Trung Thượng và Trung Tiến; Về chia tách xã Phù Nhi, huyện Mường Lát thành lập 2 xã mới là Phù Nhi và Nhi Sơn; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

## **THÁNG 8**

*Ngày 04 tháng 8 năm 2008*

### **KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN TRONG TÌNH HÌNH MỚI**

Ngày 04 tháng 8 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 21-KL/TU về "*Nâng cao chất lượng*

*toàn diện Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong tình hình mới".*

Sau hơn 10 năm thực hiện Quyết định số 100-QĐ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII), về việc "*Tổ chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện*", Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được xây dựng, củng cố và kiện toàn về tổ chức bộ máy, cán bộ; cơ sở vật chất được tăng cường. Kết quả hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Trước yêu cầu của tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương:

1. Về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng là đảng ủy viên, chi ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn; cán bộ các đoàn thể ở cơ sở; đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở; đối tượng phát triển đảng và đảng viên mới.

2. Chương trình, nội dung đào tạo: Trên cơ sở chương trình giảng dạy đã được Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng hướng dẫn, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy nghiên cứu, biên soạn và chuẩn hóa lại chương trình đào tạo, bồi dưỡng để áp dụng thống nhất tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên toàn tỉnh.

Biên soạn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải theo phương châm "giảm lý luận chung, tăng tính thực tiễn", đưa

các tình huống cụ thể, cách xử lý các tình huống trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cơ sở thành nội dung để thảo luận và học tập.

3. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện phục vụ cho giảng dạy và học tập tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Về quy mô sử dụng đất, đối với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã được đầu tư cơ sở vật chất nên giữ ổn định về diện tích sử dụng đất. Đối với những Trung tâm cần thay đổi địa điểm, quy mô sử dụng đất, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện xác định cụ thể diện tích sử dụng đất để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Đối với 7 huyện miền núi cao được đầu tư xây dựng ký túc xá phục vụ ăn, nghỉ cho học viên (nên nghiên cứu đầu tư xây dựng ký túc xá kết hợp với nhà khách của huyện để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác sử dụng). Nguồn vốn đầu tư được bố trí từ ngân sách tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên: Tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được bố trí từ 5 đến 7 cán bộ, giảng viên; đối với những cán bộ, giảng viên được tuyển dụng mới vào các Trung tâm, ngoài các tiêu chuẩn theo quy định chung, nhất thiết phải có trình độ đại học chính quy (không tuyển dụng những trường hợp không có bằng đại học chính quy).

5. Về xây dựng các Trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể; trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố lãnh đạo,



chỉ đạo từng bước xây dựng các Trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện<sup>(1)</sup>.

*Ngày 04 tháng 8 năm 2008*

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN  
TRONG TÌNH HÌNH MỚI**

Ngày 04 tháng 8 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về “*Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới*” với nội dung sau:

1. Quan điểm: công tác dân vận là trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó, cơ quan dân vận các cấp chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả của công tác dân vận.

2. Mục tiêu: tạo sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ cả về nhận thức và hành động trong công tác dân vận, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ tỉnh đến cơ sở, trên cơ sở đó khích lệ và khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân, đẩy lên phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2006 - 2010,

---

<sup>(1)</sup> Sau khi Kết luận số 21-KL/TU của Ban Thường vụ được triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành bản quy định về 6 tiêu chí đạt chuẩn và thủ tục xem xét công nhận các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đạt chuẩn.

phấn đấu đưa tỉnh ta ra khỏi tình nghèo, đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

3. Nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về công tác dân vận trong thời kỳ mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải coi trọng việc triển khai học tập, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác dân vận. Đề cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, công khai kết quả sau thanh tra, kiểm tra theo qui định của pháp luật. Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho nhân dân thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Củng cố, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Hệ thống cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát động rộng khắp các cuộc vận động ở từng ngành, từng lĩnh vực và địa bàn dân cư.

## THÁNG 9

*Ngày 21 tháng 9 năm 2008*

### **ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 590 NĂM KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ 575 NĂM NGÀY MẤT ANH HÙNG DÂN TỘC LÊ LỢI**

Ngày 21 tháng 9 năm 2008 (tức ngày 22 tháng 8 Mậu Tý), tại Khu Di tích Lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam (Thọ Xuân); Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 590 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 580 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 575 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi<sup>(1)</sup>.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đọc diễn văn Lễ kỷ niệm, bày tỏ lòng

---

<sup>(1)</sup> Lê Lợi sinh ngày 06 tháng 8 năm Ất Sửu (tức ngày 10-8-1385), là con trai thứ ba của ông Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Thương, người ở hương Lam Sơn, huyện Nam Giang (nay là Xuân Lam, Thọ Xuân).

thành kính trước công đức cao cả của Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và ôn lại trang sử vẻ vang, hào hùng trong đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Trải qua 10 năm “ném mật năm gai”, Lê Lợi đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi, thu non sông về một mối.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đánh hồi trống khai hội. Hàng vạn đại biểu và du khách đến dự lễ hội đã thực sự xúc động trong âm hưởng tiếng chiêng, công, trống cùng với bài chúc văn vang lên giữa núi rừng thiêng liêng hào hùng, hòa quyện trong chương trình nghệ thuật hoành tráng và ấn tượng.

## **THÁNG 10**

*Ngày 16 tháng 10 năm 2008*

### **BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TỪ NĂM 2008 - 2010**

Ngày 16 tháng 10 năm 2008, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU, đánh giá tình hình nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu từ 2008 - 2010, như sau:

Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, quân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ XVI, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng, với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu Đại hội XVI đã đề ra. Các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm được triển khai thực hiện có kết quả. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đời sống của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được coi trọng. Đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phương hướng chung giai đoạn 2008 - 2010 là: Phát huy tối đa những thành quả đã đạt được và những lợi thế vốn có, kiên quyết khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, dồn sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, tạo ra thế và lực mới để toàn tỉnh có tốc độ phát triển cao hơn trong thời kỳ 2010 - 2015.

Mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 14,2% trở lên; Cơ cấu các ngành nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ trong GDP đến 2010 là 23% - 40,6% - 36,4%; Tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 1,5 triệu tấn trở lên; Tổng giá trị xuất khẩu đến năm 2010 là 350 triệu USD; Số lao động được tạo việc làm mới trong 02 năm là 108 nghìn người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến 2010 là 38%; Tốc độ tăng dân số hàng năm dưới 1%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2010 còn dưới 25%; Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2010 là 49%. Hằng năm, có 80% tổ

chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; đến năm 2010, cơ bản các thôn, bản đều có đảng viên và chi bộ.

Các giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; Tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là khó khăn về vốn, về điện, về các thủ tục hành chính; Tập trung cải thiện và tạo sức hấp dẫn mới về môi trường đầu tư, kinh doanh, nhằm huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống lợi dụng tăng giá để găm hàng, ép giá, gây sốt giá do khan hiếm hàng hóa giả tạo. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tăng lượng hàng hóa và giá trị xuất khẩu; Tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội,...

*Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 10 năm 2008*

**HỘI THẢO KHOA HỌC  
CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN  
TRONG LỊCH SỬ TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XIX**

Nhân kỷ niệm 450 năm ngày Chúa Nguyễn Hoàng vào Nam dựng nghiệp (1558 - 2008), ngày 18 tháng 10 năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “*Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX*”. Tham gia hội thảo có hơn 400 đại biểu là các

nhà khoa học trong và ngoài nước, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Trong Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX, các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn được giới Sử học quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Qua nhiều cuộc hội thảo, những đánh giá về các chúa Nguyễn, và đặc biệt là Vương triều Nguyễn, cho đến năm 2008 vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.

Các tham luận trong hội thảo đã tập trung làm rõ quê hương, dòng họ, chân dung của một số vị chúa Nguyễn, các vị vua Nguyễn, các nhân vật lịch sử tiêu biểu ở thời kỳ này và nhấn mạnh quá trình xây dựng, mở mang lãnh thổ Việt Nam. Từ đó, giúp các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam đánh giá khách quan, toàn diện cả về những đóng góp và những mặt hạn chế của một vương triều phong kiến độc lập. Trên cơ sở đó, hội thảo mở rộng trao đổi, đánh giá chung về các chúa Nguyễn, vương triều Nguyễn, làm cơ sở xác định phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn.

## **THÁNG 11**

*Ngày 08 tháng 11 năm 2008*

### **BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THANH HÓA**

Ngày 08 tháng 11 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về “*Định hướng phát triển*”

*của thành phố Thanh Hóa xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh”, với nội dung sau:*

1. Định hướng chung: Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng thành phố Thanh Hóa có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và dịch vụ của cả tỉnh; đồng thời, phấn đấu để trở thành một trong những trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe của vùng Nam Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; là đô thị cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Nam Bắc Bộ với Bắc Trung Bộ; là đầu mối giao lưu của tỉnh với cả nước, có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh.

2. Quan điểm phát triển: Tập trung đầu tư xây dựng để thành phố có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, văn minh, thân thiện với môi trường. Bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống về văn hóa - lịch sử, điều kiện tự nhiên. Huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển; mở rộng đô thị đi đôi với phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa là trách nhiệm chung của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trước hết là của Đảng bộ và nhân dân thành phố Thanh Hóa.

3. Mục tiêu phát triển: Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển mở rộng thành phố về hướng Đông, Đông Bắc và Đông Nam để nối liền với thị xã Sầm Sơn và xây dựng thành phố hai bên bờ sông Mã. Phấn đấu đến năm 2015, về cơ bản đủ các tiêu chí để trở thành Đô thị loại 1.

4. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao tầm nhìn và chất lượng trong việc lập, triển khai thực



hiện quy hoạch phát triển đô thị. Phát huy lợi thế so sánh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tập trung các nguồn lực đầu tư để chỉnh trang đô thị hiện có, đồng thời với xây dựng mới kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại và đồng bộ, làm thay đổi cơ bản bộ mặt của đô thị tỉnh lỵ. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo lập môi trường xã hội lành mạnh cho phát triển. Củng cố tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Khẩn trương nghiên cứu và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho sự phát triển của thành phố Thanh Hóa.

## **THÁNG 12**

*Ngày 10 tháng 12 năm 2008*

### **BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2009**

Ngày 10 tháng 12 năm 2008, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU về “*Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009*”.

Nghị quyết đánh giá tình hình năm 2008 như sau:

*Về kinh tế:* tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,3%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua; có 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức

kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 1,635 triệu tấn, vượt mục tiêu kế hoạch, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 0,7% so với kế hoạch và tăng 16,9% so với cùng kỳ. Một số dự án lớn như: dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Bim Sơn, Nhà máy gang thép Nghi Sơn, Hồ Cửa Đạt, một số dự án sử dụng vốn ODA... được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 226 triệu USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.111 tỷ đồng, tăng 10,3% dự toán Trung ương giao, tăng 7,1% dự toán tỉnh giao và tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng 22,8% so với năm 2007; tổng dư nợ tăng 20,3% so với cùng kỳ. Doanh số cho vay trong năm ước đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2007.

*Về văn hóa - xã hội:* tiếp tục có chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa và xã hội hóa, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 91,9%, cao hơn 12% so với năm học trước; học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng, trong đó có 16 em đỗ thủ khoa; 52 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12; 02 em đạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế<sup>(1)</sup>. Toàn tỉnh có 586 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 113 trường so với năm 2007; tỷ lệ phòng học kiên cố tăng từ 63,2% năm 2007, lên 72,4% năm 2008. Công tác xã hội hóa lĩnh vực đào tạo nghề có chuyển biến, một số cơ sở dạy nghề tư thực được thành lập, góp phần đào tạo nghề cho hơn 45 ngàn lao động, tăng 2,4%

---

<sup>(1)</sup> Từ ngày 10 đến 22-7-2008, Olympic Toán Quốc tế lần thứ 49 diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha). Trong số hơn 500 thí sinh đến từ 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 267 thí sinh giành huy chương. Đoàn Việt Nam có 6 thí sinh tham gia đều giành được huy chương, trong đó có em Lê Ngọc Anh và Hoàng Đức Ý ở trường Phổ thông Trung học chuyên Lam Sơn đã giành được Huy chương Vàng.

so kế hoạch và 12,6% so với năm 2007. *Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân*: đã có 64,2% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về Y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 1,7%; số giường bệnh tăng từ 12,9% năm 2007, lên 13,4% năm 2008. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được quan tâm. Năm 2008, có thêm 300 làng, bản, cơ quan và 20 xã, phường văn hóa được khai trương xây dựng. Toàn tỉnh có 26,5% dân số tập luyện thể thao thường xuyên, 16,5% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; giành được 53 Huy chương Vàng, 65 Huy chương Bạc và 79 Huy chương Đồng tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế. Trong năm, đã giải quyết việc làm cho 52,3 ngàn lao động, tăng 9,7% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo còn 21,5%, giảm 6,2% so với cuối năm 2007.

*Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng*: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã từng bước được đổi mới, với những cách làm đa dạng, thiết thực, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương, các ngày lễ, kỷ niệm, đại hội..., gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào thi đua trong các ngành, các giới, các địa phương, đơn vị.

*Về công tác tổ chức, cán bộ*: Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiện toàn lại Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và một số Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Quy chế làm việc toàn khóa (sửa đổi, bổ sung); Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ; Quy định về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của thường trực các huyện, thị, thành ủy.

*Công tác kiểm tra, giám sát:* các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

*Công tác dân vận:* cơ quan dân vận các cấp đã phối hợp với các ngành, các địa phương tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc phát sinh ở cơ sở, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

*Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:* đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện hỗ trợ, ủng hộ người nghèo, đối tượng chính sách và các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2009 là:

1. *Mục tiêu:* Chủ động dự báo tình hình, kiên quyết vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 13,5% trở lên. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an

ninh và trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2. *Các chỉ tiêu chủ yếu:* Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5% trở lên, trong đó nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,2%, dịch vụ tăng 13,1%; Cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp 27,4%, công nghiệp - xây dựng 37,7%, dịch vụ 34,9%. Sản lượng lương thực có hạt đạt 1,6 triệu tấn trở lên; Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 280 triệu USD trở lên; Tổng số vốn đầu tư cho toàn xã hội là 20.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao từ 3% trở lên; giải quyết việc làm cho 53.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18%; 70% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về Y tế; 31% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ sinh giảm 0,4%; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 47%; dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 87%; tỷ lệ chất thải rắn, chất thải y tế thu gom, xử lý đạt 77%; có 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; phần đầu cơ bản các thôn, bản đều có đảng viên.

3. *Nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm:* Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sức hấp dẫn các nhà đầu tư; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển. Tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế. Đẩy mạnh xã hội hóa và tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác xây dựng Đảng,

tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các địa phương.

*Ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2008*

### **TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA**

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2008, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Ngày 12 tháng 12, Tổng Bí thư đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân đang thi công Công trình Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt; dâng hương tại đền thờ Cầm Bá Thước; thăm cán bộ và nhân dân xã Xuân Cẩm (huyện Thường Xuân); dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân) và Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ tại thành phố Thanh Hóa.

Ngày 13 tháng 12, Tổng Bí thư và đoàn công tác tới thăm Nhà máy Xi măng Công Thanh, Cảng Nghi Sơn, Ban Quản lý dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ngày 14 tháng 12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa, nghe báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; những kiến nghị, đề xuất của tỉnh với Trung ương. Đồng chí Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng